

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ /ว ๑๖๗/๓๙



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การตั้งงบประมาณสนับสนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปการขอตั้งงบประมาณสนับสนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ชุด

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย นั้น

คณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน) ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการ
ให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๒. การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ อย่างเคร่งครัด

๓. กรณีโครงการที่คณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ ได้มีมติ “ ทบทวน ”
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนว่าการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อำนาจหน้าที่
และเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมหรือไม่ และการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ “ข้อ ๓”
กล่าวคือ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่เสนอขอรับการสนับสนุน

/งบประมาณ...

งบประมาณให้แสดงรายละเอียดสัดส่วนของงบประมาณในตัวโครงการโดยแบ่งส่วนที่ผู้รับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของงบประมาณแจ้งประสานให้หน่วยขอรับการสนับสนุนงบประมาณทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางข้างต้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วก็สามารถเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ เพื่อการพิจารณาในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๒๑